



ประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี  
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ  
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  
ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

.....

ตามประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี เรื่องรับสมัครบุคคล  
เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ในตำแหน่ง  
นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี ได้ดำเนินการประเมินความรู้  
ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน/สอบปฏิบัติ) เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ไปแล้ว นั้น

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน  
ความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ  
และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อ ๕ แห่งประกาศรับสมัครฯ ฉบับดังกล่าว พร้อมทั้ง  
กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ดังนี้

(ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  
(สอบสัมภาษณ์) ตามเอกสารแนบท้าย

ทั้งนี้ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติทั่วไป หรือคุณสมบัติเฉพาะ  
สำหรับตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือคุณสมบัติที่ใช้สมัครสอบ ก.พ. มิได้รับรองว่าเป็นคุณสมบัติ  
ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีสิทธิเข้าสอบ และไม่มีสิทธิเข้ารับการจัดจ้าง  
เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขในตำแหน่งที่สอบได้

(ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  
ดังกล่าวข้างต้น มาเข้ารับการประเมิน ในวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุม  
สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี หากผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  
จะถือว่าสละสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งนี้

(ค) ระเบียบเกี่ยวกับการสอบ

๑. ให้ผู้เข้าสอบแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยมและประพฤติตนเป็นสุภาพชน  
๒. เป็นหน้าที่ของผู้เข้าสอบที่จะต้องทราบวัน เวลา และสถานที่สอบและเลขประจำตัวสอบ  
๓. ไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์ตามวัน เวลา ที่กำหนดไว้ ผู้ใดไปถึงสถานที่สอบสัมภาษณ์  
ภายหลังที่การสัมภาษณ์ได้ดำเนินไปแล้ว กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบ อาจพิจารณาไม่ให้เข้ารับการ  
สัมภาษณ์ก็ได้

๔. ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ดำเนินการ  
สอบโดยเคร่งครัด

/๕. ต้องเข้า...

๕. ต้องเข้าสอบสัมภาษณ์กับกรรมการตามที่เจ้าหน้าที่ดำเนินการสอบกำหนดให้เท่านั้น
๖. เมื่อสอบสัมภาษณ์เสร็จแล้วต้องไปจากสถานที่สอบโดยพลัน ห้ามติดต่อกับ ผู้ที่ยังไม่ได้เข้าสอบสัมภาษณ์ และต้องไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนแก่ผู้ที่เข้าสอบสัมภาษณ์อยู่ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามระเบียบในข้อ (ค) อาจไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการเลือกสรร

อนึ่งสำหรับพระภิกษุ หรือสามเณร ทางราชการไม่อาจให้เข้าสอบ ทั้งนี้ตามหนังสือกรมสารบรรณ คณะรัฐมนตรี ฝ่ายบริหาร ที่ นว ๘๙/๒๕๐๑ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๐๑ และตามความในข้อ ๕ ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๓๘

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑



(นายนิคม กสิวิทย์อำนาจ)  
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ  
รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี

รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และ  
มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒  
แนบท้ายประกาศสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๕ จังหวัดราชบุรี ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์

ลำดับที่	เลขประจำตัวสอบ	ชื่อ - สกุล
๑	๐๓	นางสาวปวีณนุช เนียมวรรณุช
๒	๐๔	นางสาวเพ็ญนภา เดชกุล
๓	๐๕	นางสาวประภาภรณ์ ศรีบุระ
๔	๐๘	นางสาวอัมพร เล็กไข่
๕	๑๐	นางสาวธัญยธรณ์ วีระเมธาพันธ์
๖	๑๑	นางสาวโสรดา ฮั่วจัน